



สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำปี 2564

โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. สถานการณ์เศรษฐกิจและท่องเที่ยวไทย

ประเด็น	สาระสำคัญ
1.1 สถานการณ์เศรษฐกิจโลก	
ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ประจำปี 2564 โดย วิจัยกรุงศรี	<ul style="list-style-type: none">● GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 1/2564 เติบโตถึง 6.4%● เศรษฐกิจญี่ปุ่นเดือนมีนาคมปรับตัวดีขึ้น ยอดค้าปลีกที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาเติบโต และอัตราการว่างงานแตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน แต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่และการประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม ส่วนประมาณการอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นบ่งชี้ว่า BOJ จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อไปอีกอย่างน้อยถึงประมาณ 2 ปีข้างหน้า● เศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมที่มีมูลค่าสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดในปี 2562 ทั้งนี้คาดว่าธนาคารกลางจีน (PBOC) ยังจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อเอื้อต่อการฟื้นตัวของภาคอุปสงค์ภายในประเทศที่ปรับตัวล่าช้ากว่าภาคการผลิตและยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาด
ยุทธศาสตร์โมเดลเศรษฐกิจ วงจรคู่ของจีน โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	<ul style="list-style-type: none">● จีนได้จัดการประชุมร่วมสองสภา ในระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2564 ผลการประชุมได้ชูโมเดลเศรษฐกิจวงจรคู่ (Dual-Circular Economy) ได้แก่ 1.สร้างประชากรชนชั้นกลางขึ้นไปให้ที่มีอำนาจซื้อ และ 2.สร้างเศรษฐกิจให้เติบโตจากตลาดต่างประเทศโดยมาจากอุตสาหกรรมใหม่● จีนยังคงดำเนินนโยบายให้ความสำคัญกับคู่ค้าต่างประเทศ โดยแสดงความตั้งใจต่อการเปิดกว้างให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เช่น งาน China International Expo ที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ให้ความสำคัญและมาร่วมเปิดงาน มีการประเมินมูลค่าการนำเข้าสินค้าต่างประเทศปีละ 2 ล้านล้าน (เหรียญสหรัฐ) กลไกสำคัญคือ การจัดพื้นที่การลงทุนเสรีการค้า โดยมี 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จีนให้ความสนใจ ได้แก่ ไบโอเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า AI และ Robot เป็นต้น เป้าหมายยุทธศาสตร์นี้ คือการยกระดับสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี หลังบทเรียนจากวิกฤตสงครามการค้า กับ สหรัฐอเมริกา



สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำสัปดาห์ วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564

โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน้า 2

จาก 4

ประเด็น	สาระสำคัญ
	<ul style="list-style-type: none">● ไทยควรปรับและปฏิรูปตัวเองเพื่อช่วงชิงโอกาสที่จีนประสบความสำเร็จและสามารถแก้ปัญหาความยากจนให้คน 800 ล้านคน ที่วันนี้มีค่าเฉลี่ยรายได้ ต่อปี 12,700 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประเทศไทย และยังคงเดินหน้า สู้เป้าหมายสร้างกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลางกำลังซื้อสูง เพื่อสร้างตลาดการบริโภคภายในที่เข้มแข็ง โดยผู้ผลิตสินค้า และบริการไทย ต้องเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคจีนที่มีกำลังซื้อ ยกกระดับมาตรฐานพัฒนาความเข้มแข็งในช่องทางขายต่างๆที่เข้าถึง และสามารถดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่มีกำลังซื้อสูงและเร่งเพิ่มการลงทุนด้านนวัตกรรม
<p>แนวโน้มเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2564 โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</p>	<ul style="list-style-type: none">● ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้านการผลิตของโลก (Global Manufacturing Purchasing Manager Index) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสูงสุดในรอบ 11 ปี โดยเป็นผลจากดัชนีย่อยด้านผลผลิตคำสั่งซื้อสินค้าใหม่ คำสั่งซื้อสินค้าส่งออก การจ้างงาน และระดับราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง ทั้งนี้ด้านคำสั่งซื้อสินค้าส่งออกใหม่เดือนเมษายน เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการผลิตและบรรยากาศการค้าของโลกที่ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง เนื่องจากอุปสงค์ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก● เมื่อพิจารณารายประเทศ กลุ่มประเทศที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐ และเวียดนาม กลุ่มประเทศที่ดัชนีต่ำลง ได้แก่ ฟิลิปปินส์● ดัชนี Container Availability Index สรุปได้ว่า ตู้สินค้าในท่าเรือมีเพิ่มขึ้น สภาพคล่องส่วนเกินของตู้สินค้าในท่าเรือมีจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการตกค้างของตู้สินค้าในท่าเรือ● ดัชนีค่าระวางเรือ เฉลี่ยล่าสุดเดือนพฤษภาคม ยังคงเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องจากเดือนเมษายน ขณะที่ดัชนีย่อยค่าระวางเรือขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเดินเรือของไทยเพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือของผู้ประกอบการที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง● ตลาดแรงงานยังเปราะบาง โดยแรงงานบางกลุ่มว่างงานนานขึ้นและอาจเกิด scarring effects ที่แรงมีความเสี่ยงที่จะถูกซ้ำเติมจากระบาดระลอกใหม่ แรงงานบางกลุ่มอาจตัดสินใจออกนอกกำลังแรงงานไป เพราะหางานทำไม่ได้ ดังนั้น แรงงานบางส่วนอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียทักษะ ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว



ประเด็น	สาระสำคัญ
1.2 สถานการณ์เศรษฐกิจไทย	
ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none">● คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด● เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ช้าลงมากจากการแพร่ระบาดของโรคที่สามของ COVID-19 โดยการฟื้นตัวระยะข้างหน้าขึ้นอยู่กับการจัดการและกระจายวัคซีนเป็นสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามระยะข้างหน้า ได้แก่ สถานการณ์ความรุนแรงและความยืดหยุ่นของการระบาดโรคที่สาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพิ่มเติม การจัดการและกระจายวัคซีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ Sentiment การใช้จ่ายภายในประเทศและการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ● การฉีดวัคซีนเร็วขึ้น จะสามารถช่วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึง 3.0-5.7% ในช่วงปี 2564-2565 เนื่องจาก ลดโอกาสที่จะเกิดการระบาดโรคใหม่ และลดภาระทางการคลังในการเยียวยา ชับเคลื่อนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Sandbox) ได้เร็วขึ้น ทันฤดูท่องเที่ยวปี 64 และทำให้การท่องเที่ยวในไทยฟื้นตัวลดผลกระทบระยะยาวต่อภาคธุรกิจและตลาดแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ประจำวันที่ 5 พ.ค. 2564 โดย วิจัยกรุงศรี	<p><u>หลายกิจกรรมในไตรมาสสองได้รับผลกระทบหนักขึ้น แต่เศรษฐกิจยังได้แรงหนุนจากภาคส่งออกและมาตรการเยียวยาจากรัฐ</u></p> <ul style="list-style-type: none">● หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปต้องหยุดชะงักมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งขนาดเศรษฐกิจของทั้ง 6 จังหวัด คิดรวมกันราว 50% ของ GDP ทั้งประเทศ● เศรษฐกิจในไตรมาส 2/2564 มีแนวโน้มก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่อาจไม่รุนแรงเท่ากับช่วงเดียวของปีก่อนที่มีการระบาดรอบแรก เนื่องจากการเติบโตของภาคส่งออกที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรการเยียวยาจากรัฐที่ดำเนินอยู่และคาดว่าจะออกเพิ่มเติมอีกในระยะข้างหน้า รวมถึงแผนการฉีดวัคซีนที่จะเร่งขึ้นนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจากจำนวนวัคซีนที่จะมีมากขึ้นเป็นตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ครอบคลุม 70% ของประชากร หรือ 50 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้ (จากเดิมตั้งเป้าฉีดวัคซีน 63 ล้านโดส หรือ 50% ของประชากร)



ประเด็น

สาระสำคัญ

1.3 สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย

สถานการณ์การเดินทางทางอากาศประจำเดือนเมษายน 2564

โดย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัดมหาชน และกรมท่าอากาศยาน

- การเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาหลังจากได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระลอก 3 ขณะที่การเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง
- สถานการณ์ภายในประเทศ มีผู้โดยสารขาเข้า 1,329,373 คน และขาออก 1,326,165 คน เที่ยวบินขาเข้า 14,723 เที่ยวบิน ขาออก 14,723 เที่ยวบิน นับว่า มีอัตราการขยายตัวของผู้โดยสารขาเข้า 2,146.6 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีประกาศล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบในช่วงเดือนเมษายน 2563 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในส่วนของจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศขาเข้าพบว่า มีจำนวน 1.33 ล้านคน ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ 1.67 ล้านคนโดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
- สถานการณ์ระหว่างประเทศ ผู้โดยสารขาเข้า 30,184 คน ขาออก 32,053 คน เที่ยวบินขาเข้า 760 เที่ยวบิน ขาออก 672 เที่ยวบิน อัตราการขยายตัวของผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า 480.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดระลอกแรกในปี 2563 ที่มีการออกประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ขณะที่เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า พบว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า โดยจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่ปรากฏ มาจากการยกเว้นอากาศยานและบุคคลบางประเภทรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ (STV) และนักธุรกิจ ทั้งนี้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะมีจำนวนใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่มีจำนวน 6,737 คน แม้ว่าจะมีมาตรการลดวันกักตัวเหลือ 7-10 วัน เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ 1 เมษายนก็ตาม นอกจากนั้น สถานการณ์ covid ทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้ต้องปรับแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไตรมาส 2 ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 วันที่ 29 เมษายน โดยยกระดับการกักตัว จาก 7-10 วัน เป็น 14 วันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทุกประเภท